



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ  
เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ มีความประสงค์ดำเนินการตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน วางท่อกลมคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๕๕ x ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๕ บ่อ เทพื้น คสล. ทับหลังแนววางท่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาวตลอดแนวหลัง รวมความยาวท่อและบ่อพัก ๑๐๐ เมตร รื้อและวางท่อประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมต่อเชื่อมระบบท่อส่งและต่อเข้าครัวเรือนตลอดความยาวของโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อกำหนด) ราคากลางก่อสร้าง ๑๔๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ตกลงราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคากลางและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ ๓ วันประกาศตกลงราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการตกลงราคาจ้างในครั้งนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารตกลงราคาและใบเสนอราคาพร้อมหนังสือรับรองจดทะเบียนผู้เสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และยื่นใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ต่องานพัสดุและคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผู้รับจ้างและต่อรองราคา เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๓-๘๘๖๔-๕ ต่อ ๑๓ และดูรายละเอียดได้ที่ [www.lungtakian.go.th](http://www.lungtakian.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ